



CHRISTIANI & NIELSEN

ที่ CNT/SET/005/2020

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 87

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ CNT/SET/004/2020 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87

ตามที่คณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2563 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 87 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.cn-thai.co.th> ในหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดจะส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณา มาทางอีเมล ir@cn-thai.co.th ได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ดังปรากฏในแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



CHRISTIANI & NIELSEN

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งให้ ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับการ ตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยง (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยประมาณ) หรือ มีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
2. เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้
 - กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างสม่ำเสมอตามสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือไว้บริการท่านผู้ถือหุ้นตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมแล้ว
 - ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสี่ยง กรุณาแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทันที
3. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ มีอาการไอ และหายใจลำบาก เป็นต้น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่หน่วยงาน “ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ” บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด